



อุดมการณ์ของ CAC

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทย ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ

CAC จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี IOD ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

บริษัทที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตผูกพันตนเองที่จะมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่

- 1) ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์
- 2) สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนลูกค้า บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทกลุ่มอื่น ๆ ให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC
- 3) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน

นิยาม

สินบน หมายถึง การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือการให้ แรงจูงใจเพื่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดหลักจรรยาบรรณ โดยแรงจูงใจดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของเงิน ของขวัญ รางวัล และหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ก็ได้ (อาทิเช่น ภาวะภาษี บริการ เงินบริจาค ฯลฯ)

ทั้งนี้ CAC มีเป้าหมายที่จะลดและขจัดปัญหาสินบนทั้งระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ และระหว่างธุรกิจเอกชนด้วยกันเอง รวมถึงการคอร์รัปชันในรูปแบบอื่นๆ เช่น เรื่อง “Revolving Door” และการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

การเข้าเป็นสมาชิก CAC

บริษัทสามารถเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นให้ CAC พิจารณา หลังจากที่ CAC ตอบรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท โดยการลงนามของประธาน CAC แล้ว บริษัทจะต้องกรอกแบบประเมินตนเอง (checklist 71 ข้อ สำหรับบริษัทใหญ่ หรือ checklist 17 ข้อสำหรับ SME) และยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เพื่อรับการมีอยู่จริงและการนำนโยบายไปปฏิบัติภายในเวลา 18 เดือน โดยบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วจึงจะถือว่าเป็นสมาชิก CAC โดยสมบูรณ์

การประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทยังไม่ถือว่าบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของ CAC บริษัทจะเป็นสมาชิกของ CAC ก็ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee) และ คณะกรรมการ CAC (CAC Council) แล้วเท่านั้น

การรับรองของ CAC

การพิจารณาอนุมัติการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นั้น จะเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ และการรับรองของ CAC นี้ เป็นการรับรองความได้มาตรฐานของระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในบริษัท หากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทต้องชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง

ระยะเวลาของการรับรอง และการต่ออายุการรับรอง

การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัท บริษัทจะต้องยื่นแบบประเมินตนเองใหม่เพื่อขอต่ออายุการรับรองอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่การรับรองจะหมดอายุ การที่บริษัทไม่ยื่นขอต่ออายุการรับรองตามกรอบเวลาที่กำหนดจะเป็นเหตุให้บริษัทถูกถอนสถานะรับรองของ CAC ได้

การรักษาความลับของข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงทั้งหมดที่บริษัทยื่นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นั้น จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ และ CAC จะใช้เพื่อการพิจารณาให้การรับรองเท่านั้น และไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อจำกัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์

การใช้ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ CAC กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบุคคลที่ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ หรือนิติบุคคลที่ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบุคคลใดมีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน นิติบุคคลนั้นต้องระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ทันที ทั้งนี้ CAC สงวนสิทธิ์ที่จะถอนคืนการอนุญาตให้ใช้ หรือขอให้ระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ CAC แต่เพียงผู้เดียว



SINCE 2013



SINCE 2016



SINCE 2020

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัทที่ยื่นขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว หากมีกรณีหรือปรากฏข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา Incident Management ของ CAC ที่มีคณะกรรมการพิจารณารับรองและคณะกรรมการ CAC เป็นผู้พิจารณา ตามลำดับ ในการพิจารณา

บริษัทนั้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณารับรองและคณะกรรมการ CAC ร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของบริษัท โดยมติของคณะกรรมการ CAC ให้ถือเป็นที่สุด

การปรับสถานะของบริษัท

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้บริษัทเข้าชี้แจงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามกระบวนการ Incident Management ทั้งนี้คณะกรรมการ CAC มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสถานะภาพการเป็นบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรองในโครงการ CAC หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้าหากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรองไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทที่ถูกปรับสถานะจะมีสัญลักษณ์แสดงต่อท้ายชื่อบริษัทบนเว็บไซต์ของ CAC

สถานะ “PR” หรือ “สอบถามและชี้แจงข่าว” หรือ “Pending Review” – หมายถึง บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการ Incident Management ซึ่งได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจาก CAC เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าว (ทั้งในอดีต และปัจจุบัน) โดยบริษัทจะคงสถานะนี้ไปจนกว่า CAC จะได้รับการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

สถานะ “FIR” หรือ “รอชี้แจงความคืบหน้า” หรือ “Further Information Requested” – หมายถึง CAC ได้รับการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการนำขึ้นสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ซึ่งผลการพิจารณาอาจเป็นไปได้ทั้งการกลับสู่สถานะรับรองตามปกติ กลับสู่สถานะสอบถามและชี้แจงข่าว คงสถานะชี้แจงความคืบหน้า หรือ เปลี่ยนสถานะเป็น เว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีเวลา 12 เดือนในการที่จะชี้แจงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ CAC ร้องขอ

สถานะ “BOP” หรือ “การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ” หรือ “Black Out Period” – หมายถึง บริษัทที่ไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ทันภายในกรอบเวลา 18 เดือน (บวกระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาในกรณีที่บริษัทยื่นขอและได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้) หลังวันที่ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC หรือบริษัทที่ไม่ต่ออายุการรับรองภายใน 3 ปี หรือบริษัทที่ไม่สามารถชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นข่าวการทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการ CAC ได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด หรือชี้แจงแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ตามที่คณะกรรมการ CAC แนะนำ ทั้งนี้ การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการจะมีอายุหกเดือน และบริษัทสามารถยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากพ้นกำหนดหกเดือนไปแล้ว

สถานะ “SP” หรือ “พักการรับรองชั่วคราว” หรือ “Suspended” – หมายถึง บริษัทที่เคยผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้ว แต่ปรากฏมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทำให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการ Incident Management ถ้าหากบริษัทไม่สามารถชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นข่าวการทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการ CAC ได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด หรือชี้แจงแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ตามที่คณะกรรมการ CAC แนะนำ คณะกรรมการ CAC มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิกถอนสถานะภาพการเป็นสมาชิกที่ผ่านการรับรองโดย CAC ของบริษัท

ข้อปฏิบัติของบริษัทที่เข้าร่วม CAC

หลักการพิจารณาบริษัทที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์และบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นภายในกลุ่มบริษัทที่สมัครใจเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย คณะกรรมการ CAC จึงกำหนดหลักการพิจารณาบริษัทที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC ดังนี้

- 1) การพิจารณาตอบรับบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์และการให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC มีพื้นฐานบนข้อมูลที่ทางบริษัทเปิดเผยต่อคณะกรรมการ CAC และความตั้งใจที่บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วยเกียรติยศของบริษัท
- 2) หลักการพิจารณาให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ไม่สามารถใช้ในการยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นกับบริษัท หากแต่เป็นการรับรองว่าบริษัทนั้นได้ยืนยันว่ามีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง
- 3) ในกรณีที่บริษัทเกิดมีข่าว คดีความ หรือการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นหน้าที่ของบริษัทที่สมัครเข้าร่วม CAC และบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC จะต้องเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ CAC โดยทันที และต้องทำตาม "กระบวนการกลั่นกรองและกำกับ ดูแลบริษัทที่เข้าร่วม CAC"

กระบวนการกลั่นกรองและกำกับดูแลบริษัทที่เข้าร่วม CAC

1. บริษัทที่ต้องการประกาศเจตนารมณ์ต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวน จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยื่นใบคำประกาศเจตนารมณ์

ก. สำหรับบริษัทไทยทั่วไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือการสอบสวน จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 2) ชี้แจงมาตรการที่ได้ดำเนินการไปเพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันไม่ ให้เกิดขึ้นในอนาคต
- 3) ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์

ข. สำหรับบริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC
- 2) ชี้แจงมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาลักษณะเดียวกันของ บริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศไม่ให้เกิดขึ้นใน อนาคต
- 3) ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์

ค. สำหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC
- 2) ชี้แจงมาตรการที่บริษัทและ/หรือบริษัทแม่ได้ดำเนินการเพื่อได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพื่อ ป้องกันปัญหาลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
- 3) ชี้แจงอำนาจบริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือมีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่
- 4) ชี้แจงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
- 5) ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมและอาจขอให้ชี้แจงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีที่บริษัทไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือหากพิจารณาแล้วว่าบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สิ่งที่ได้ประกาศไว้ในคำประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการCACสงวนสิทธิ์ที่จะระลอกการอนุมัติ การเข้าร่วมของบริษัทในโครงการ CAC

2. บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แล้วแต่ยังไม่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต้อง รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความและ/หรือกรณีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลและ/หรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทันทีที่เกิดเหตุ

ก. สำหรับบริษัทไทยทั่วไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 3) ยืนยันความพร้อมของบริษัทที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

ข. สำหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลักษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนใน ต่างประเทศที่ได้ทำไปภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 3) ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

ค. สำหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์การกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลักษณะเดียวกันในบริษัทหรือสาขาในประเทศไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 3) ชี้แจงอำนาจบริหารที่มีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 4) ชี้แจงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 5) ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC และชะลอการพิจารณาให้การรับรองเมื่อบริษัทนั้นยื่นขอ และในกรณีที่บริษัทไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือหากพิจารณาแล้วมีมติว่าบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ประกาศไว้ในคำประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการ CAC มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนรายชื่อบริษัทนั้นออกจากบัญชีรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์

3. บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คดีความและ/หรือกรณีที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การกำกับดูแลและ/หรือ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทันทีที่เกิดเหตุ

ก. สำหรับบริษัทไทยทั่วไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์การกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 3) ยืนยันความพร้อมของบริษัทที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

ข. สำหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์การกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลักษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนในต่าง ประเทศที่ได้ทำไปภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

3) ยืนยันว่ายังพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

ค. สำหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแล และ/หรือเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

- 1) ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรือภายใน 10 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 2) ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลักษณะเดียวกันในบริษัทหรือสาขาในประเทศไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 3) ชี้แจงอำนาจบริหารที่มีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 4) ชี้แจงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์
- 5) ยืนยันว่ายังพร้อมที่จะปฏิบัติตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปรากฏข่าวหรือเกิดเหตุการณ์

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้บริษัทเข้าชี้แจงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ทั้งนี้ คณะกรรมการ CAC มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถานะ “ สอบถามและชี้แจงข่าว (Pending Review หรือ PR) ” สถานะ “ ชี้แจงความคืบหน้า (Further Information Requested หรือ FIR) ” สถานะ “ การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ (Black Out Period หรือ BOP)” และสถานะ “พักการรับรองชั่วคราว (Suspension หรือ SP)” ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะเพิกถอนสถานะภาพการเป็นบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรองของ CAC หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้าหากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรองไปแล้ว

* อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทข้างต้นให้มีผลผูกพันกับสิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ในการแสดงสถานะของบริษัท โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ตามที่กำหนดอยู่ในอุดมการณ์ของ CAC และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆ ของบริษัทที่ได้รับการจัดสถานะโดยหน่วยงานอื่นที่อาศัยสถานะของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC ในการจัดสถานะด้วย

4. อายุของการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

อายุของการเป็นสมาชิก CAC มีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับจากวันที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC

ทั้งนี้ หากบริษัทสมาชิกใดมีความประสงค์ที่จะต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC จะต้องดำเนินการจัดเตรียมหนังสือขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC พร้อมทั้งแบบแสดงข้อมูลของบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเอกสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการ CAC จะประกาศกำหนด และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันครบอายุของการเป็นสมาชิก CAC

ในกรณีที่บริษัทสมาชิกใดไม่ได้ยื่นหนังสือขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC พร้อมทั้งเอกสารประกอบข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าความเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทสมาชิกรายดังกล่าวสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดอายุของการเป็นสมาชิก CAC